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การเสวนาวิชาการ การเสวนาวิชาการ เร่ืองเร่ือง

    มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals- (Sustainable Development Goals- SDGsSDGs))

	 สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเสวนาวิชาการ	 เรื่อง	 “งานวิจัยมิติใหม่	 มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 
(Sustainable	Development	Goals-	SDGs)”	โดยได้รับเกียรติจาก	คุณหญิงลักษณาจันทร	เลาหพันธุ์	 กรรมการสภามหาวทิยาลยั	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นพ.ไกรสิทธ์ิ	 ตันติศิรินทร์	 สมาชิกวุฒิสภา	 และอดีตนายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล	และดร.ธีระพล	ถนอมศักดิ์ยุทธ	 ผู้ช่วยบริหารสำานักประธานคณะผู้บริหาร	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	 และหัวหน้า 
คณะผู้บริหารด้านนวัตกรรม	และความยั่งยืนองค์กร	บมจ.ทรู	คอร์ปอเรชั่น	เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2565	เวลา	13.00	-	
16.00	น.	โดยดำาเนินการถ่ายทอดการเสวนาผ่านระบบ	Webex	Event	และ	Facebook	:	MU	Faculty	Senate	
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สารจากประธานสภาคณาจารย์ สารจากประธานสภาคณาจารย์ 
โดย  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิโดย  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ

สวัสดีประชาคมชาวมหิดลทุกท่าน

 ในเดือนน้ีสภามหาวทิยาลยัได้ผ่านข้อบังคบัมหาวทิยาลยัมหดิลวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ ซ่ึงทำาให้การประเมินผลการปฏิบัติงานจะ
แตกต่างกันไปสำาหรับบุคลากรแต่ละประเภท โดยรอบการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
จะถูกปรับเหลือ 1 รอบต่อปีซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นเงินเดือน และที่ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลไดอ้นุมัตแิบบฟอรม์ตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินตามข้อบังคบั
ใหม่เรียบร้อย ซึ่งจะเริ่มใช้สำาหรับรอบการประเมินตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ซ่ึงในการร่างข้อบังคับฉบับน้ี ประธานสภาคณาจารย์ ได้ทำาหน้าท่ีในการเสนอประเด็น 
ต่าง ๆ  จากประชาคมเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
โดยเฉพาะการประกาศผลการประเมินระดับดีเด่นและดีมากให้ทราบโดยทั่วกัน 

 สำาหรับในข่าวฉบับน้ีสภาคณาจารย์ขอนำาเสนอผลสรุปจากการสัมมนาของสภา
คณาจารย์ตอ่ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัมหดิลท้ัง 4 ด้าน ซ่ึงไดน้ำาเสนอไปยังอธิการบดี
และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ แล้ว

 นอกจากน้ี สภาคณาจารย์ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจำาท่ีได้รับเลือกตั้ง กรรมการชุดน้ีจะทำางานร่วมกับสภาคณาจารย์ 
เพื่อเป็นตัวแทนของคณาจารย์ในการเสนอความคิดเห็นและประเด็นต่าง  ๆต่อสภา
มหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation
“ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย”
	 ศาสตราจารย์	ดร.นพ.ภัทรชัย	 กีรติสิน	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้บรรยายเรื่อง	Mahidol	Research	
Strategy	 ในการสัมมนาของสภาคณาจารย์	 เม่ือวันท่ี	 4	 กุมภาพันธ์	 2565	ณ	 โรงแรมเบย์	วินโดว์	 แอท	 ซี	 ชะอำา	 
จังหวัดเพชรบุรี	 โดยมี	รายละเอียดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้าน	Global	Research	and	 Innovation	
ดังนี้

	 มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายท่ีจะอยู่ใน 
อันดับ	1-100	ของโลก	โดยมี	keyword	ว่า	Ranking	is	
the	 language	 และงานวิจัยเป็นกลไกสำาคัญท่ีจะ 
นำาไปสู่เป้าหมายของการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย	 
กองบริหารงานวิจัยจึงได้วิเคราะห์ผลงานทางด้านการ
วิจัยต่าง	ๆ	ในช่วงปี	2016-2021	เช่น	Overall	research	
performance	 จำานวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด	 จำานวน 
ผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสาร	Quartile	 ท่ี	 1	 (Q1)	 หรือ	
วารสาร	Top	10%	และวารสาร	Top	1%	Performance	
by	 subjects,	 Performance	 by	 categories	 จาก 
การวิเคราะห์จึงได้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ควรจะมุ่งเน้นในเรื่อง	citation	ให้มากขึ้น	โดยปัจจัยที่ควร
คำานึงถึงในการสร้าง	 และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
เพื่อเพิ่ม	citation	มีหลายข้อ	ได้แก่
	 1)	Rank	of	Journal	ควรตีพมิพ์ในวารสารระดบั
นานาชาติท่ีอยู่ใน	top	10%	ในขณะน้ีมหาวทิยาลัยมหิดล
มีงานตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้	22.8%
	 2)	Type	of	publication	 โดยมีข้อมูลว่า	การ
อ้างอิงต่อประเภทของผลงานแต่ละชนิดไม่เท่ากัน	 โดย	
Review	article	Research	article	 และ	 Letter	 ได้รับ 
การอ้างอิง	 18.22%	9.32%	 และ	 3.99%	ตามลำาดับ	 
จึงควรเพ่ิมการตีพิมพ์ผลงานท่ีเป็น	Review	 article	 
ให้มากขึ้น
	 3)	 International	 collaboration	จะเป็นกลไก
หนึ่งท่ีสำาคัญซึ่งทำาให้มีผลงานตีพิมพ์	 และการอ้างอิง 
สูงขึ้น
	 4)	Academic	and	corporate	collaboration	
โดยเฉพาะการรว่มมือกับผู้ใชผ้ลงานในกลุ่มอตุสาหกรรม	
(University	industry	collaboration)	จะทำาใหเ้กิดผลงาน
วิจัยได้รับการอ้างอิงและนำาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น

	 ปัจจั ย เห ล่า น้ี จึ งกำ าหนดใ ห้การวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลควรเป็นไปในทิศทางแบบ	 Increase	
number	of	 article	&	 review	 in	 top	 journals	with	
international	and	corporate	(cross-field)	collabora-
tions	 ซ่ึงฝ่ายวิจัยได้	 identify	องค์ประกอบหลักในการ
ดำาเนินการ	3	ด้าน	ได้แก่	
	 (1)	Academic	capability	
	 (2)	Managerial	skills	และ	
	 (3)	Supports	&	Facility	
	 และชี้องค์ประกอบย่อยที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวิจัยและพัฒนา	 ได้แก่	 การเขียนโครงการ	 
การวางแผนโครงการ	การจดัการงบประมาณ	กฎระเบยีบ	
และขอ้บังคบัต่าง	ๆ 	เก่ียวกับการขอทุนวจิยั	และการจัดการ
การดำาเนินการวิจัยทางด้านเอกสาร	การจัดซื้อ	และการ
สื่อสารต่าง	ๆ	กับนักวิจัย
	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยกล่าวถึงแนวคิดว่า	 
กองบริหารงานวิจัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	จะดำาเนินงาน	
Flagship	 ในปี	 2022-2023	 โดยใช้กลยุทธ์	 AXiiS	 
Strategic	Research	Platform	ได้แก่
	 A,	 Advance	 Research	 เพื่อให้ ได้ผลงาน
คุณภาพสูงเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร	ระดับ	Top	10%	และ	
Top	1%
	 X,	 field/Collaboration	 ให้นักวิจัยสามารถ
ทำางานแบบข้าม	 field	 และการร่วมมือหลากหลายสาขา	
(Multidisciplinary	research)
	 I,	International	collaboration
	 I,	Innovation/Positive	social	change	และ	
	 S,	Sustainable	Development	Goal	(SDG)-
related	Research		

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล”เกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล”
จากการสัมมนาสภาคณาจารย์	เมื่อวันที่	4-6	กุมภาพันธ์	2565	

ณ	โรงแรมเบย์	วินโดว์	แอท	ซี	ชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี



ข่าวสภาคณาจารย์ เมษายน 2565 4

	 โดยจะสนับส นุนกระบวนการ วิจั ย ใน 	 4	
กระบวนการ	ต่อไปนี้
	 1)	Preparation	ผ่าน	Researcher	Develop-
ment	Program	(RDP)
	 2)	 Funding	 โดยมี	 Strategic	 funding	 เพื่อ 
เป้าหมายการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ	และทุน	postdoc
	 3)	Research	 โดยเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
การวิจัย	และ	Facility	ต่าง	ๆ
	 4)	Publication	 ได้แก่	การสนับสนุนค่าตีพิมพ์
และรางวัลต่าง	ๆ	ให้กับนักวิจัย
	 ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีจะมีการ	Deployment	
ผ่าน	 RDP,	 Communication	 (Voices	 &	Media),	
Matching	(X-field/Internationals/SDGs),	Sandbox	
(Project	 &	 Budget	 Management)	 และการมี 	 
Recognition	(Awards	&	Incentives)	สำาหรับเป้าหมาย
ด้านการวิจัยในปี	 2022-2024	 มหาวิทยาลัยต้ังไว้ 

ดังน้ี	 จำานวนผลงานตีพิมพ์	 5,000	 เรื่องต่อปี	 โดย 
ตีพมิพ์ในวารสารระดบั	Q1	70%,	Top	10%	40%,	Top	
1%	5%,	เป็นผลงานที่มี	 International	collaboration	
75%,	Corporate	collaboration	15%,	การขอสิทธิบัตร	
8%	และ	SDG-related	research	80%
	 มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ความเส่ียงซึ่งอาจเกิด
จากปัจจัยต่าง	ๆ	ได้แก่	
	 (1)	เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	
	 (2)	ความไม่แน่นอนของการได้รับทุนวิจัยและ
นโยบายของแหล่งทุนวิจัย	
	 (3)	ศกัยภาพของนกัวจิยัและการบรหิารจดัการ
ที่ไม่ดีพอ	และ	
	 (4)	คณุภาพงานวจิยัไม่ด	ีรองอธกิารบดฯี	ไดท้ิ้ง
ท้ายไว้ว่างานวิจัยควรมีทิศทางท่ีตอบสนองความ
ต้องการของมหาวทิยาลยัและประเทศ	และควรมีทศิทางที่
ชัดเจน	มีการบริหารที่ดี	และสร้างสรรค์	

แผนการดำาเนินงานของสภาคณาจารย์ด้านยุทธศาสตร์การวิจัย
	 สมาชิกสภาคณาจารย์ในวาระ	2564-2566	จำานวน	45	 ท่าน	จาก	32	 ส่วนงาน	 ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันหาข้อเสนอแนะในการดำาเนินการโดยใช้มุมมองของผู้ปฏิบัติงานวิจัย	 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย	 โดยคณาจารย์เห็นด้วยกับการที่มหาวิทยาลัยจะจัดลำาดับ 
ความสำาคัญทางด้านการวิจัยให้กับประเทศชาติ	โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	โดย
การสนับสนุนด้านนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย	คณาจารย์ได้ชี้ประเด็นของอุปสรรคด้านการวิจัยในปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยในหลายมิติ	 เช่น	ความสำาคัญของโจทย์วิจัย	ผลกระทบของงานวิจัย	ความพร้อมของโครงสร้างของ
มหาวทิยาลยั	การส่ือสาร	และความเรง่ด่วน	หากไมค่ำานึงถงึปัจจยัท่ีสำาคญัเหล่าน้ี	มหาวทิยาลัยจะเพิม่ผลการดำาเนิน
งานจากปีก่อน	ๆ	แบบก้าวกระโดดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ยาก	จึงขอให้พิจารณาข้อเสนอ	ดังต่อไปนี้

เป้าหมาย ข้อเสนอแนะ

A, Advanced Research -	 ส่งเสริมการวิจัยเชิงท้องถิ่นและสังคม	 และวัฒนธรรม	 โดยเราจะคำานึงถึง	 ethical	
issues	ของการทำางานในชุมชน	ในประเทศ	ซึ่งใช้	resource	ในประเทศที่มีความเป็น	
unique	ในการสร้างองค์ความรู้	เป็น	model	ไปตอบโจทย์ในระดับโลกได้
-	 เพิ่มกลไกการสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยภายในสถาบัน	นักวิจัยต่าง	campus	
ในมหาวทิยาลัยมหิดลให้มากขึน้ด้วย	เน่ืองจากตดิต่อกันได้งา่ย	และใชร้ะเบียบขอ้บงัคบั
เดียวกัน	เพื่อสร้างพลังกลุ่มการทำาวิจัยที่มี	performance	ในระดับสูง

X, field/Collaboration -	สร้างกลไกการ	matching	 นักวิจัยจากหลายรุ่น	หลายสาขา	 และหลายพื้นที่	 ให้
ทำางานร่วมกันอย่างยั่งยืน
-	จัด	Cluster	development	ขึ้นหลาย	ๆ	กลุ่มในมหาวิทยาลัย	โดยจัดเป็น	seminar	
หรือ	networking	event	และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
-	ความยดืหยุ่น	(flexibility)	ในดา้นขอ้ตกลงในการปฏบัิติงาน	ส่งเสรมิให้คนไดท้ำางาน
ที่ชอบและถนัด	จึงจะทำางานได้ดี	สร้างผลงานได้มากและมีความสุขในการปฏิบัติงาน	
ความถนัดท่ีแตกต่าง	 ได้แก่	 ด้านการสอน	การวิจัย	 การประดิษฐ์	 การบริหาร	 ให้ 
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
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-	การนับผลงานท่ีเกิดจากความร่วมมือกัน	อาจจะไม่ได้นับท่ีผลการตีพิมพ์	 หรือ	 
รายได้เข้ามหาวิทยาลัยเท่าน้ัน	 เช่น	 ในมุมมองการร่วมมือกับภาคเอกชนต้องการ 
ความรวดเร็ว	คล่องตัว	 และ	 Intellectual	 property	 (IP)	 มากกว่าการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับ	Q1
-	การเก็บคา่	overhead	จากทุนวจิยัแตกต่างกัน	การเก็บเงนิจากผูล้งทุนภาคเอกชน
สูงไปอาจเป็นอุปสรรค	ทำาให้เอกชนไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นท่ีเสนอ	overhead	
ที่ต่ำากว่า

International collabora-
tion

-	บรหิารงานแบบสากล	การคลังมีเงนิทุนสำารองในการทำาวจิยัให้เพยีงพอตามสัญญา
รับทุนวิจัย	ลดอุปสรรคขั้นตอนการขออนุมัติเพื่อดำาเนินโครงการได้ทันตามกำาหนด	
-	 ลดความทับซ้อน	 การเดินเอกสารท่ีไม่จำาเป็น	 ความล่าช้าของการตรวจสอบ 
ข้อสัญญาต่าง	ๆ	ซึ่งกระทบต่อความคล่องตัวในผลิตผลงาน
-	สนับสนุนนักวิจัยให้ดำาเนินโครงการวิจัยให้เสร็จตามแผน	มหาวิทยาลัยมหิดลจะมี	
credit	สร้างแรงดึงดูดให้มี	 International	collaboration	และจะ	support	นักวิจัย 
รุ่นใหม่ได้มากขึ้น	
-	แก้ไขอุปสรรคด้านการบริหารเงินทุนวิจัยเมื่อทำางานวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น	ๆ	ที่ยัง
ไม่มีโครงสร้างการทำาสัญญาการวิจัย	และการรับเงินทุนวิจัยจากต่างประเทศ
-	แสดงความชัดเจนเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ทาง	IP	กับนักวิจัยจากต่างประเทศ
-	ช่วยหา	International	Network	ด้าน	SDGs
-	Promote	ให้ศูนย์	และส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่รู้จักท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ	เพื่อนำาไปสู่การสร้างความร่วมมือในวงกว้าง	เช่น	Center	of	Excellence	
for	Innovation	in	Chemistry	(PERCH-CIC),	Center	of	Excellence	for	Shrimp	
Molecular	Biology	and	Biotechnology	(CENTEX	Shrimp)	เป็นต้น	

I, Innovation/Positive 
social change

-	 เพิ่มการสื่อสารและให้บุคลากรในส่วนงานทุกคนมีโอกาสรับรู้	 และมีส่วนร่วม	 
(Inclusive)	ในการทำา	sandbox	กำาหนดกระบวนการ	การประเมนิผล	และ	guideline	
ที่โปร่งใสชัดเจน	โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ว่าอะไรควรไปต่อ	อะไรควรล้มเลิก
-	เพิ่มการลงพื้นที่หา	Pain	points	เพื่อหาโจทย์นวัตกรรมให้ตรงประเด็น
-	สร้างความร่วมมือ	กับ	Policy	maker	และผู้ใช้ผลงาน	เพื่อให้ได้โจทย์งานวิจัยที่มี
ผลกระทบทางด้านสุขภาพ	สังคม	เศรษฐกิจ	ธุรกิจ	มากกว่าที่จะคำานึงถึงการตีพิมพ์
ในวารสารระดับ	Q1	เท่านั้น

S, SDG-related research -	งานวิจัยด้าน	SDGs	ไม่อยู่ใน	Flagship	ด้านการวิจัยชัดเจน	ควรมีการจัดกลุ่มและ
ลำาดับความสำาคัญของหัวข้อวิจัยด้าน	SDGs	17	 เป้าหมายเพิ่มการรับรู้ถึงความ 
เร่งด่วน	การสร้าง	network	การทำางานด้าน	SDGs	และกำาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน

อื่น ๆ -	คำานึงถึงการใช้	Soft	power	เช่น	การใช้	Social	network,	Influencer	ในการสร้าง
แรงบันดาลใจ	และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
-	การใช้	Research	Branding	หรือ	นักศึกษาที่เป็น	Mahidol	Research	Ambas-
sador	เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเด็กมัธยม	นักศึกษา	และผู้ที่ต้องการ	upskill	และ	reskill	
ต่าง	ๆ	ให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
-	การเพิม่ความตระหนักรู้ในการทำางานเพือ่บรรลุเป้าหมายดา้นการวจิยัให้กับคนใน
มหาวิทยาลัยท้ังองค์กร	 เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าท่ี	ปฏิบัติตามงานท่ีรับผิดชอบ
แบบบูรณาการเป้าหมายและวิธีการทำางาน	ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-	 มีการพิจารณากฎ	 ระเบียบต่าง	 ๆ	 อย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อให้มีความทันสมัยต่อ
เหตุการณ์และกระแสโลก	มีนโยบายส่งเสริมการทำาวิจัยร่วมมือแบบ	Fast	Track	เพื่อ
ลดกระบวนการที่ไม่จำาเป็นในการดำาเนินการโครงการวิจัยและความร่วมมือต่าง	ๆ
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	 สภาคณาจารย์ได้จัดลำาดับความสำาคัญของการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย	 
จึงเสนอการจัดเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการดำาเนินการจากผู้มีประสบการณ์	ใน	3	หัวข้อ	
ที่มีความสำาคัญเร่งด่วน	และมีผลกระทบสูง	ดังนี้
	 1.	SDGs-Related	Research	งานวิจัยของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
	 2.	Role	Models	in	Research	and	World	Recognition
	 3.	การถอดบทเรียนการดำาเนินงานด้าน	Global	Research	and	Innovation	จาก	Top	University
	 การพัฒนาการวิจัย ท่ี มุ่ง เ น้นการตีพิมพ์และ 	 c i tat ion	 เพื่อนำา ไปสู่การจัดอันดับ ท่ีดีขึ้น เ ป็น 
แนวทางหน่ึงในการเติบโตของมหาวิทยาลัย	 และถ้ามหาวิทยาลัยมีแผนการดำาเนินการ	 และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน	 ก็จะ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล	 และยั่งยืนได้	 โดยคณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาทุกท่านต้องตระหนักถึง 
บทบาทและการมีส่วนร่วมในการสร้างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาประเทศ 
ในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 ตามบริบทของ	 SDGs	 ซึ่งเป็นเป้าหมายของประเทศไทยและของ 
สหประชาชาติ

Flagship ท่ี 2.1 การศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education & Credit Unit Bank 
System) 
	 มหาวิทยาลัยควรให้ความสำาคัญ	 และเริ่มต้ังเป้าหมายในโลกเสมือนจริง	 (virtual)	 รวมท้ัง	 ศึกษาถึง 
ผลกระทบของโลกเสมือนจริงต่อระบบการศึกษาในอนาคต
	 การเรียนแบบยืดหยุ่นควรลงไปในแง่การปรับระดับการเติมเต็มทักษะ	 เพิ่มเติมทักษะใหม่	 (reskill)	 อาจไม่
จำาเป็นต้องเรียนทั้งหลักสูตร	 แต่ปรับตามความรู้พื้นฐานของผู้เรียน	 โดยแนะนำาให้จัดทำารายวิชาเรียนฟรีท่ีมีเนื้อหา
พื้นฐานเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน	และแนะนำารายวิชาที่เกี่ยวข้อง	หากผู้เรียนต้องการเรียนเพิ่มเติม
	 มหาวิทยาลัยควรจัดหลักสูตร/โปรแกรม	 ท่ีมีเค้าโครงการสอน	 (course	syllabus)	 ท่ีชัดเจนเก่ียวกับการ
เรียนแบบยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการศึกษาได้ครบถ้วน	 เช่น	การรับรองบางรายวิชาท่ีเข้าเกณฑ์ในเค้าโครง 
การสอน	หรือสร้างโปรแกรมใหม่เพื่อรองรับการเรียนแบบยืดหยุ่นโดยเฉพาะ	โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้
	 -	การจัดโปรแกรมการเรียนแบบไม่เต็มเวลาเพื่อรองรับคนทำางาน	
	 -	การจัดระบบสนับสนุนสำาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	แท็บเล็ต
	 -	การจัดสรรทุนในการทำา	e-Learning	การส่งงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว	แต่ได้รับเงินล่าช้า
	 -	วิธีการสมัครขอทุนมีความยืดเยื้อ	ทำาให้ผู้ขอทุนไม่อยากขอทุน	โดยขั้นตอนที่ยืดเยื้ออาจทำาให้เสียเวลา
	 -	ควรสนับสนุนด้านการทำาผลงาน	และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำาเนินการตามขั้นตอน
หรือตามแผนภาพได้	โดยไม่ให้เกิดความซับซ้อน	อาจมีช่องทาง	outsource	ให้มีคนทำา	production	ได้มากขึ้น
	 -	เพิ่มลิงก์	(link)	กับ	Mahidol	Channel	และจัดทำารายวิชาจากเรื่องที่มีผู้สนใจรับชมเป็นจำานวนมาก
	 -	ระบุลูกค้าที่แท้จริงเพื่อตรวจสอบปัญหาได้ตรงจุด
	 -	 กำาหนดนโยบายด้าน	Career	 Support	 จัดความรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริงจากภายนอก	 และจัดให้มี 
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
	 -	จัดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสติ	สมาธิ	เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพใจ	และเน้นการปฏิบัติ

Flagship ที่ 2.2 MUx for Flexible Education : Micro credential to degree
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
	 -	 เพิ่มการพัฒนาอาจารย์ในด้านการสอน	และการประเมินผล	 เน่ืองจากอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ 
สอนวิชาเฉพาะ	และไม่ได้จบการศึกษาในสาขาด้านการสอน	เช่น	คณะครุศาสตร์
	 -	 เสนอให้เพิ่มทุนดำาเนินการโครงการวิจัยด้านการศึกษาจากเดิม	 มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตีพิมพ์ผลงาน
เพียงอย่างเดียว	เนื่องจากการตีพิมพ์ผลงานในด้านนี้	จะช่วยเพิ่มการอ้างอิง	ซึ่งจะส่งผลต่ออันดับของมหาวิทยาลัย
ในระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning
“ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย”
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	 -	อาจารย์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์	(MUPSF)	ระดับที่	3	และระดับที่	4	ควรมีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเหมือนการจ่ายเงินประจำาตำาแหน่งทางวิชาการ	เพื่อให้เกิดแรงจูงใจมากกว่าการให้เงินรางวัล	1	ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
	 -	ควรกำาหนดจำานวนนักศึกษาขั้นต่ำา	 สำาหรับระดับสาขา	หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ	 ท่ีมีจำานวนนักศึกษา
น้อย	แต่จำาเป็นต้องเปิดสอน
	 -	เสนอปรับปรุงระบบของบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความซับซ้อน	และใช้เวลาในการดำาเนินการค่อนข้างมาก
โครงการ Global Talents Platform ด้านการศึกษา
	 -	สำาหรับ	MU-Talents	ด้านการศึกษา	ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	(MUPSF/
UKPSF)	MUPSF	ซึ่งเป็นการจัด	 level	ตั้งแต่	 level	1	 level	2	 และ	UKPSF	ซึ่งเป็นการจัด	 level	3	ขึ้นไป	 โดยจะ 
ถูกประเมินโดย	UK		
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
	 -	ควรมีการจัดต้ัง	Training	center	อาจารย์ท่ีได้รับการประเมิน	 เป็น	 level	3	ขึ้นไป	 มีบทบาทช่วยเหลือ 
ใน	Training	center	 ในลักษณะเป็น	mentoring	หรือ	coaching	 ให้กับอาจารย์ที่อยู่ใน	 level	2	 level	1	หรือที่ยัง 
ไม่มี	level	ให้มี	level	ที่สูงขึ้น
	 -	มีการกำาหนดภาระหน้าที่/เวลาในการทำางาน
	 -	มีค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่ม	เป็น	extra	ขึ้นมา	(ไม่ใช่ก้อนเดียวหลังจากผ่านการประเมินให้มี	level	ที่เพิ่ม
ขึ้น	และ	ไม่รวมกับค่าตำาแหน่งวิชาการ)
	 -	 ควรมีการส่ือสารกับประชาคมให้รับรู้ในเรื่องของ	MU-Talents	 เพิ่มขึ้น	 และ	 ให้มีความครอบคลุม	 
โปร่งใส	 ชัดเจน	 ถึงแนวทางในการขับเคล่ือนกลยุทธ์น้ี	 	 ว่าจะเป็นอย่างไร	 มีแผนท่ีมีการชี้แจงให้ประชาคมรับรู้	 
ตามหลักธรรมาภิบาล	
	 -	ในเรื่องของ	gap	ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน	ควรเน้นเรื่องการ	transfer	knowledge	ระหว่าง	generation	to	
generation	รวมถึง	การ	transfer	knowledge	จาก	out	source	สู่	บุคลากร	MU
	 -	การอบรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา	 ควรพิจารณาให้มีการอบรมให้กับ	 staff	 ทุกรุ่น	 ไม่เน้นเฉพาะรุ่น	 
young	generation	

							1.	การขอตำาแหน่งทางวิชาการ
	 1.1	การจัดตั้ง	MU	Professional	Center	ให้เป็นอิสระ
	 	 1)	จัดตั้งให้เป็นรูปธรรม
	 	 2)	มีมาตรฐาน	เชื่อถือได้
	 	 3)	มีบุคลากรที่ดำาเนินการเรื่องตำาแหน่งทางวิชาการโดยตรง
	 	 4)	เป็นส่วนงานที่ดำาเนินงานโดยอิสระ	ไม่ขึ้นอยู่กับส่วนงานใดเพื่อความเป็นมาตรฐาน
	 1.2	มีความกังวลกับนโยบายให้ส่วนงานดำาเนินการขอตำาแหน่งด้วยตนเอง	แต่หากจะดำาเนินการทดลองทำา
สามารถดำาเนินการได้	แต่ต้องตอบข้อสงสัยเรื่องธรรมาภิบาลและมาตรฐานในการขอตำาแหน่ง	โดยเฉพาะในส่วนงาน
ขนาดเล็ก
	 1.3	การมีฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงาน/ส่วนงานสามารถหาข้อมูลได้	 เพราะฐานข้อมูลจาก	สกอ.	 
ไม่เป็นปัจจุบัน
	 1.4	 เสนอให้ดำาเนินการประเมินตำาแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานของ	สกอ.	 ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัย 
ทำาเกินมาตรฐานที่กำาหนด
	 1.5	การใช้ระบบ	IT	ที่สามารถใช้ได้จริงในการหาข้อมูลต่าง	ๆ
	 	 	 	 	 2.	 การกำาหนดมาตรฐานของอาจารย์	MUPSF	 ขอให้เป็นกลาง	 และสามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม	 
และสะท้อนความรู้ความสามารถของอาจารย์	 หากเป็นไปได้อยากให้นำาไปใช้กับการขอตำาแหน่งทางวิชาการ	 
หากใช้ไม่ได้ทำาให้การประเมินมาตรฐานอาจารย์เกิดความซ้ำาซ้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional
“ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
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								3.		การใช้	Job	grade	อยากให้ใช้ได้จริงและการประเมินต้องมีมาตรฐานและเป็นธรรม
	 	 	 	 	 4.	 ทุนพัฒนาอาจารย์	อยากให้มีทุนทางด้านการศึกษา	 (education)	 และทุนในการพัฒนาสหสาขาวิชาชีพ	 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนในการทำางานข้ามศาสตร์	 แต่ทุนที่ได้ยังจำากัดในวงแคบของความเชี่ยวชาญ	 
และการให้ทุนกับอาจารย์ในกลุ่ม	Talent	
								5.		การเพิ่มส่วนงาน/คณะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	(คณะศึกษาศาสตร์)
							6.	การต่ออายุราชการอยากให้ถึงอายุ	65	ปี	โดยอัตโนมัติ
							7.	การปรับทัศนคติกับการทำางานกับมหาวิทยาลัยอื่น	(ที่อาจมี	ranking	ไม่มาก)
							8.	ระบบติดตามการขอตำาแหน่งทางวิชาการ	ข้อมูลไม่ค่อยเป็นปัจจุบัน
							9.	เสนอเพ่ิมเงินกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	ในอัตราก้าวหน้าโดยสัมพันธ์ตามอายุงานให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน	
						10.	เสนอให้เพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาล	และจัดทำาประกันกลุ่ม
	 	 	 	 11.	 เสนอให้จัดต้ังกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยจากการจัดสรรเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	 
0.16	เท่าของบัญชีเงินเดือนข้าราชการ	เพื่อจัดสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 Management for self-sufficiency and sustainable organization
“มหาวิทยาลัยมหิดลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

4.1	โครงการ	Global	Talents	Platform	(ด้านการวิจัย)
	 -	สำาหรับ	MU-Talents	ด้านการวิจัย	ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรสายวิชาการที่
เป็น	Global	Talents	ด้านการวิจัย	จากภายนอกมหาวิทยาลัย	(ในประเทศ	และ	ต่างประเทศ)	หรือการสรรหานักวิจัย
สำาเร็จรูปซึ่งคือบุคคลนอกมหาวิทยาลัย
	 ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ				
  สิ่งท่ีต้องพิจารณา	คือ	หน่วยงานใด	คณะใด	สถาบันใด	 ในมหาวิทยาลัยมหิดลจะรับเข้ามา	และ 
ต้องมองถึง	facility	ที่สามารถเอื้ออำานวยให้กับบุคคลกลุ่มนี้	ต้องลงทุนอะไรให้กับบุคคลกลุ่มนี้บ้าง	ช่วงเวลาที่อยู่กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล	การ	 transfer	 knowledge	 จะเกิดขึ้นจริงและจะเกิดความยั่งยืนกับมหาวิทยาลัยอย่างไร	 
ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลด้านความคุ้มค่า
  ข้อเสนอแนะ	ความเป็นไปได้คือ	การส่งบุคลากรที่มีอยู่ไปอบรม	ไปทำาวิจัยกับสถาบันระดับ	world	
class	 เพิ่มขึ้น	 เพื่อเป็นการ	up-skill,	 re-skill	และมีการวางแผนในการนำาความรู้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่น
ตอ่ไป	จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำางาน	และเห็นคุณค่าของบุคลากรที่มอียู่	ซึ่งจะสอดคล้องกบัธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยมหิดลด้านการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ	บุคลากรที่ได้รับการอบรมมาแล้ว	ก็เข้าไปรวมใน	train-
ing	center	มีบทบาทในด้านการให้คำาแนะนำาด้านการวิจัย	หรือ	skill	ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 	 การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยก็เช่นเดียวกับทางการศึกษา	ควรพิจารณาให้มีการอบรมให้กับ
บุคลากรทุกรุ่น	ไม่ใช่เน้นเฉพาะรุ่น	young	generation	
	 -	 เสนอการจัดทำา	 ทำาเนียบอาจารย์	 ซึ่งถือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
มหิดล	โดยข้อมูลประกอบด้วย

ชื่อ	/	ภาพปัจจุบัน งาน	/	field	งานที่ทำา	/
expertise

ความสนใจงานด้านอื่น	/
ความร่วมมือที่ต้องการ

ชอ่งทางการติดต่อ

4.2	Finance/branding
	 -	Marketing	Drive	and	Endowment	Funding	หรือ	จัดตั้งกองทุนมหิดลย่ังยืน	ดำาเนินการตามแผน	
Sandbox	3	เรื่อง	คือ
	 	 1.	Cutting	Edge	Research	
	 	 2.	Music	&	Culture	Promotion	(ยังไม่มีการให้ข้อคิดเห็นจากสมาชิกสภาคณาจารย์)
	 	 3.	โครงการสวนสิรีรุกขชาติ	(ยังไม่มีการให้ข้อคิดเห็นจากสมาชิกสภาคณาจารย์)
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	 ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ	
	 	 ประเด็น	Cutting	Edge	Research	(ตามความหมายคือ	การวิจัยท่ีทันสมัย	ล้ำาสมัย)
	 	 1.	จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยมหิดลยังขาดความชำานาญหรือยังมีข้อจำากัดด้าน	Marketing	 ซ่ึงต้อง
อาศัยคนนอกที่ยังไม่เข้าใจเนื้องานของชาวมหิดลดีพอ
  ข้อเสนอแนะ	การเพิ่มศักยภาพทางด้าน	marketing	ให้กับ	บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
	 	 2.	จะเห็นว่ากระบวนการก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของ	marketing	มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก	ซับซ้อน	มีการ
เปลี่ยนเจ้าหน้าที่	ไม่ต่อเนื่อง	ใช้เวลานาน	รวมถึงต้องมีการสำารองเงินไปก่อน	และ	กว่าจะได้เงินกลับคืนมาใช้เวลานาน	
หรือ	 รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานก็ต้องมีการสำารองเงินของอาจารย์นักวิจัยด้วยตนเองและกว่าจะได้เงินกลับคืนมา 
ใช้เวลานานเช่นกัน	ต้องรอให้สืบค้นจากระบบ	(ควรให้มีช่องทางในการแจ้ง)
  ข้อเสนอแนะ	จดัต้ัง	MU	marketing	center	ขึน้มาเอง	เพือ่จะไดด้แูลมหาวทิยาลัยมหิดล	และสามารถ
เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกัน	และ	เข้าใจเนื้องานของชาวมหิดล
	 -	จัดพื้นที่	website	ของมหาวิทยาลัยมหิดล	สำาหรับ	marketing	เช่น	 INT	ควรมีบทบาท	มีบุคลากรที่จะ
ช่วยด้านการจัดทำา	content	ของ	marketing	ต้องมีการประชาสัมพันธ์	มีการส่งเสริมความรู้ด้าน	marketing	โดย
การจัดอบรมเป็นรุ่นๆ	อย่างต่อเนื่อง
	 -	 การจัดต้ังกองทุนมหิดลยั่งยืน	 (Mahidol	 Endowment	 Fund)	 จัดทำาข้อบังคับกองทุนมหิดลยั่งยืน	 
ควรมีการชี้แจง	 ส่ือสาร	 ให้เข้าใจว่ากองทุนน้ีทำาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง	 จะใช้อย่างไร	 เพื่อเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส

4.3	MU	Digital	Transformation
 ข้อเสนอแนะ
	 	 เพื่อรองรับการปรับองค์กรสู่	Digital	 Transformation	ควรมีการอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกระดับ	 ให้เข้าใจในระบบต่างๆ	 ท่ีจะมีขึ้น	 รวมถึงต้องส่ือสารให้เห็นความสำาคัญ	 และ	 เป็นการชักจูง	 (ไม่ได้มีผลเสีย 
อะไรกับองค์กร	แต่เป็นการสร้างแรงจูงใจ	ในการเข้ารับการอบรม)	 โดยเมื่อรับการอบรม	จะได้ใบ	certificate	และ	มี
การพิจารณาเป็น	 reward	ของแต้มการประเมินงาน	 (PA)	 เช่น	+	1	 แต้ม	หรือ	การได้แต้มการอบรมในหลักสูตร	 
โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

4.4	โครงการ	MU	SDGs
	 ตามท่ีมหาวทิยาลัยมหิดลจดัเตรยีมขอ้มูลสนับสนุนการจดัอนัดับ	THE	Impact	และขบัเคล่ือนมหาวทิยาลัย
มหิดลตามเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี
	 	 -	นโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 	 -	มี	website	สนับสนุนข้อมูลการจัดอันดับ	THE	Impact
	 	 -	มีฐานข้อมูลงานวิจัย	และการศึกษาที่สนับสนุนการจัดอันดับ	THE	Impact
	 แต่ก็ยังมีบุคลากรอีกจำานวนหน่ึงท่ียังไม่เข้าใจ	 และไม่ทราบว่าจะจัดงานท่ีทำา	หรืองานวิจัยท่ีทำาว่ามีความ
สอดคล้องกับ	SDGs	ข้อใด
 ข้อเสนอแนะ
	 	 -	ควรจัดอบรมวิธีการพิจารณา/มองว่างาน	หรือ	งานวิจัยที่ทำา	สอดคล้องกับ	SDGs	ข้อใด
	 	 -	ควรมีการอธิบาย	หรือจัดทำาคู่มือว่า	แต่ละ	SDGs	จะมี	theme	ของงานวิจัยแบบใดได้บ้าง	หรือ 
มีตัวอย่างประกอบ	 เพราะ	 เคยมีการสำารวจท่ีหน่วยงาน	ว่าให้ท่านกรอกว่า	 งาน/งานวิจัยของท่านจะเป็น	SDGs	 
ข้อใด	ซึ่งยังไม่เข้าใจ
	 	 -	มหาวิทยาลัยมหิดลควรส่ือสารว่า	 ได้ดำาเนินการอะไรไปบ้างแล้วจนได้ลำาดับ	1-100	 ใน	THE	
impact	ซึง่จะทำาใหช้าวมหดิลเข้าใจ	และ	หาช่องทางในการมสีว่นร่วมในการสนบัสนนุภารกจิของมหาวิทยาลยัมหดิล	
ซึ่งถือเป็นหลักธรรมาภิบาลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะเอื้อให้เกิดกับชาวมหิดล	นั่นเอง
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จริงหรือไม่ ? จริงหรือไม่ ? 
เป็นโควิดแล้วเป็นโควิดแล้ว  เสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นเสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้น    
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม 
  										ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย															ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย					
										สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล										สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล

อินโฟกราฟฟิกโดย  นายภัคพงศ์ ภู่เจริญรักษ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
เรียบเรียงเนื้อหาและตรวจทานอินโฟกราฟฟิกโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ผลการวิจัยล่าสุดหลายฉบับ	สรุปตรงกันว่า	 ผู้ติดเชื้อโควิดและหายแล้ว	 
จะมีโอกาสเส่ียงเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ ไม่ เคยติดเชื้อโควิดเลยถึง	 28-40%	 

ประมาณการณ์ว่า	 ผู้ที่ เคยติดเชื้อโควิด	 100	 คน	 จะมีโอกาสเป็นเบาหวาน	 1คน	 

ดังน้ัน	 ผู้ท่ีเคยติดเชื้อโควิดจึงต้องควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดให้ดี	 ด้วยการรับประทาน 

อาหารให้เหมาะสม	 จำากัดการรับประทานน้ำาตาลและเครื่องด่ืมท่ีมีน้ำาตาลสูง	 (ใน	1	วัน 

ไม่ควรทานน้ำาตาลเกิน	 6	ช้อนชา)	 และท่ีสำาคัญ	 ไม่ควรนั่งนานเนือยน่ิง	 ทุก	1-2	ชั่วโมง 

ควรได้ขยับร่างกาย	 ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ	 สัปดาห์ละ	 3	 วัน	 วันละ	 30	 นาที	 

หากพบอาการผิดปกติ	เช่น	ปัสสาวะบ่อย	หิวน้ำาตลอดเวลา	ควรปรึกษาแพทย์

จริงหรือไม่?	เป็นเบาหวานแล้ว	เสี่ยงโควิดมากขึ้น
	 ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยยืนยัน	 เช่นน้ัน	 โอกาสเส่ียงน่าจะพอ	ๆ	 กับคนสุขภาพดี	 

เพียงแต่ว่า	 เม่ือติดเชื้อโรคโควิดแล้วผู้ป่วยเบาหวานอาการจะรุนแรงกว่า	 ดังน้ันผู้ป่วย 

เบาหวานจึงควรล้างมือบ่อย	 ๆ	 หลีกเล่ียงการไปในท่ีคนแออัด	 และใส่หน้ากากอนามัย 

เสมอเมื่อออกนอกบ้าน
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	 ข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล	 เป็นสื่อหนึ่งที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ความรู้	 ข่าวสาร	 และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคณาจารย์	 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล	 
และบุคคลทั่วไป	 ในฉบับนี้ ได้เสนอเนื้อหาจากปกด้วยเรื่อง	 กิจกรรมเสวนาวิชาการที่จัดโดย 
สภาคณาจารย์	 เรื่อง	 “งานวิจัยมิติใหม่	 มุ่งสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 
Development Goals-SDGs)” 
	 นอกจากนี้	 ในฉบับยังมีสาระที่สำาคัญ	 ได้แก่	 “สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ทั้ง	 4	 ด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล”	 ซึ่งได้จากการรวบรวมความคิดเห็นที่น่าสนใจ 
จากสมาชิกสภาคณาจารย์	 ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกส่วนงาน	ตามด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
ในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ในคอลัมน์	 “กินดี	 ปลอดภัย	 ไกลโรค”	 เรื่อง	 “จริงหรือไม่?	 
เป็นโควิดแล้ว	 เสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้น”	 โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ทพญ.ดุลพร	ตราชูธรรม	 
จากสถาบันโภชนาการ	
	 ท้ายนี้	 สภาคณาจารย์ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำา	ทั้ง	5	ท่าน	ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่	วาระ	2565-2567	ค่ะ
	 สภาคณาจารย์ยังมีกิจกรรม	และข่าวสารดี	ๆ	ที่จะนำาเสนออีกมากมาย	หากอาจารย์ท่านใด
ประสงค์จะเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์	สามารถติดต่อสภาคณาจารย์ที่	senate@mahidol.ac.th	
หรือ	ผู้แทนจากส่วนงานของท่านค่ะ

ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง และพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ

สวัสดีชาวมหิดลทุกท่าน

ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ   
ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด 
จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณา 
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ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม    พรศิริ บุญมาวงค์
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